

Nậm Pồ, ngày 14 tháng 5 năm 2021

*
Số 94-TB/HU



THÔNG BÁO

**kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy
về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn**

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tại huyện Nậm Pồ, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao khi xuất hiện 01 ca dương tính với SARS-COV-2 và có lịch trình di chuyển qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Trước tình hình trên, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; đêm ngày 14/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, thảo luận và thống nhất yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện khẩn trương chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Khẩn trương, thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn liên quan đến bệnh nhân số 3758 theo đúng quy định, trong đó khẩn trương truy vết và hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm, đưa vào cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 ngay trong đêm ngày 14/5/2021. Trong quá trình thực hiện các biện pháp cách ly đối với người nghi nhiễm cần tuân thủ nghiêm quy trình, quy định của Bộ Y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly.

2- Kích hoạt thêm các cơ sở cách ly tập trung tại các trường học trên địa bàn xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ; đảm bảo chần màn, chiếu, khảo sát, xây dựng ngay nhà vệ sinh tại các cơ sở cách ly, bố trí biển báo, biển chỉ dẫn, căng dây... theo quy định. Khẩn trương thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo yêu cầu cách ly khi có nhiều ca nhiễm bệnh.

3- Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phong tỏa xã Si Pa Phìn từ 0^h00^{ph} ngày 15/5/2021. Rà soát lại các phương án, kịch bản trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ. Thành lập Tổ công tác, trực tiếp xuống xã Si Pa Phìn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,

chống dịch, đồng thời thành lập Tổ tham mưu, đảm bảo trực 24/24 để tham mưu kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện và các cơ quan chức năng tuyên truyền, thông tin thường xuyên, liên tục đến các bản, người dân về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các biện pháp, giải pháp, các quy định về phòng, chống dịch của tỉnh, huyện để người dân chủ động phòng ngừa.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

3- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chủ động đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, quần áo, găng tay, nước khử khuẩn cho đội ngũ lãnh đạo, y tế, công an, dân quân... tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Linh hoạt trong sử dụng các phương tiện sẵn có; đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm phương tiện để đưa, đón các trường hợp F1 đến cơ sở cách ly tập trung theo quy định. Phun khử khuẩn tại các điểm bệnh nhân số 3758 đến và tại trụ sở cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Ưu tiên, linh hoạt bố trí ngân sách dự phòng cho công tác phòng, chống dịch; đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Bố trí đủ lực lượng tại các điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh xung quanh xã Si Pa Phìn và các cơ sở cách ly tập trung. Huy động tối đa lực lượng dân quân; bố trí lực lượng giáo viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

4- Hệ thống chính trị tại các xã cần quyết liệt, khẩn trương vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch Covid-19, đặc biệt là tình hình dịch trên địa bàn huyện Nậm Pồ và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch để người dân đồng thuận, chủ động thực hiện vì sức khỏe, tính mạng của từng người dân và gia đình.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- HĐND, UBND huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy,
- Các cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Khánh Hòa